



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
เรื่อง รับสมัครวุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ  
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดลำพูน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การให้บริการทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ฉุกเฉินให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิต และพหุผลกระทบ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำพูน

เพื่อให้การดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือ แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่พร้อมอำนวยการตรงได้ตลอดเวลา โดยให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าทีมและ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศรับสมัครวุฒิแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่มีความประสงค์ เป็นแพทย์อำนวยการรับแจ้งเหตุและสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะรอให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าทีมและผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์ในศูนย์รับแจ้งเหตุและ สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้คำปรึกษา ตามหลักเกณฑ์ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ในกรณี ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตหรือ อากาศรุนแรงขึ้นในห้วงเวลาขณะทำการปฏิบัติการฉุกเฉินนั้น ทั้งนี้สามารถรับใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๑ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ (การจ่าย ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องได้รับคำสั่ง แต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรีดิษฐ์ คำนโพบูลย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน